



บอกข่าว เล่าความ สศต.

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2563



ศึกษาดูงานเรื่อง **พันธมิตรสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม**
การฝึกอบรม และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 8-9 มกราคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



การฝึกอบรม

ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสารราช ได้จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงานนาบุงคราะห์ หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ผู้เข้าอบรม 34 คน และจัดฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปหลักสูตร กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0 ผู้เข้าอบรม 27 คน การอบรมสำหรับผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผู้เข้าอบรม 18 คน การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้เข้าอบรม 78 คน



หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ



หลักสูตร กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0



การอบรมสำหรับผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์



หลักสูตร การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

1. การอบรมสำหรับผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
- *2. การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร
3. การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
4. การประเมินแผนงานและโครงการ
- *5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้สนใจเข้าทำงานใหม่ (ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554)

รุ่นที่ 90	วันที่อบรม 25 ก.ค. 63	500
รุ่นที่ 1	วันที่อบรม 29-31 ก.ค. 63	6,000
รุ่นที่ 2	วันที่อบรม 29-31 ก.ค. 63	4,500
รุ่นที่ 28	วันที่อบรม 29-31 ก.ค. 63	4,500
รุ่นที่ 1	วันที่อบรม 30 ก.ค. 63	2,000



โครงการสัมฤทธิ์บัตร

เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้ เรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร เรียนทางไกลกับ มสธ.

โครงการสัมฤทธิ์บัตร เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เลือกเรียนชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้ง 11 สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย ประมาณ 250 ชุดวิชา เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิ์บัตร รับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมสธ. ได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

โครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้จบปริญญาตรีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทาวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบการอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มาให้เลือกเรียนตามความสนใจ ครึ่งละ 1 - 2 ชุดวิชา สอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินผลจะได้รับใบสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- โครงการสัมฤทธิ์บัตร รุ่นที่ 112 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563
- โครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 35 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563



เปิด รับสมัคร
รุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563
(กรุณาระบุรุ่นที่ และรหัสรุ่นให้ชัดเจน)



ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

MOU มสธ. กับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นฉัตร หมอทยาดี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง นางเปรมปรีดี ไทยเที่ยง หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล มสธ. และว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติบัณฑิต ครุฑพวงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซฟ โรงเรียนรัตนนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบจากทั่วประเทศ 32 แห่ง ณ โรงเรียนรัตนนา ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ

แนวทางการศึกษาโครงการสัมฤทธิ์บัตร และหลักสูตรฝึกอบรม แก่นักศึกษา มสธ. ในงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมประมาณ 309 คน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัดและมอบมุมการศึกษา "เรียนล่วงหน้า มสธ." วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ความรู้สู่สังคมของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง



ทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดงาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา” ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (อาคารตรีศร) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาค สืบคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/บุคลากร ร่วมฆาน โดยพร้อมเพรียงกันโดยภายในงานมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระภิกษุสงฆ์วัดน้ำวน) พิธีเวียนเทียนรอบหอพระพุทธรูปมิ่งมงคลการเสด็จสัมโมกษนิยคคา เนื่องในวันมาฆบูชาธรรมสภาน



เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

เว็บไซต์เผยแพร่บทความด้านศิลปวัฒนธรรม ภาพข่าวกิจกรรมด้านการทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ติดตามได้ที่ <http://web2.stou.ac.th/oce/edupark/>

